




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

5 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
แต่งตั้งที่ปรึกษา รมว.สร. เพิ่ม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. ลงนามคำสั่ง สร.ที่ 1422/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ได้แก่ 1.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ อธิบดีรองปลัด สร. 2.นายวิชัย ล้ำสุทธิ อดีตเลขาธิการพรรคไทยภักดี	-
เพิ่มงบบัตรทอง 2.21 แสนล้านบาท สื่อที่นำเสนอ : สื่อเพิ่มเติม นสพ. (มติชน) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร.ในฐานะประธาน บอร์ด สปสช. เป็นประธานการประชุมครั้งแรกว่าตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง รมว.สร. โดยมีมติเห็นชอบข้อเสนอปรับปรุงงบฯขึ้นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2567 ที่เสนอขอ งบประมาณ 2.21 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 กว่า 17,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายยกระดับ 30 บาทพลัส	-
เปิด รพ.หลวงพ่อกุณ ประสิษฐโร ขยายบริการเฉพาะทาง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, ข่าวสด, ผจก., สยามรัฐ, headtopics, hfocus, acnews, thainews) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานเปิด รพ.หลวงพ่อกุณ ประสิษฐโร จ.นครราชสีมา ซึ่งเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลด่านขุนทด 2 เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์แก่หลวงพ่อกุณ ประสิษฐโร ที่สนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยายบริการด้านการแพทย์เฉพาะทางอีกหลายสาขา พร้อมเป็นแม่ข่าย รพ.โชนบนฝั่งตะวันตกของจ.นครราชสีมา ช่วยลดการส่งต่อผู้ป่วย ลดการเดินทางของประชาชน และนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการระบบบริการ รองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ของเขตสุขภาพที่ 9	-
มอบนโยบายรพ.มหาราชนครราชสีมา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและให้กำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุข ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา ซึ่งศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 9 มีต้นทุนบริการที่ดี ภาควิชาที่เข้มแข็ง มีผลการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีสิทธิภาพอยู่ในระดับต้น ๆ ของประเทศ พร้อมฝากนโยบายเน้นหนักในโครงการ Quick Win 100 วัน	-
kick off แคมเปญคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเอง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thainews, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ลงพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เยี่ยมชมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการเก็บส่งตรวจด้วยตนเอง ตามนโยบายมะเร็งครบวงจร เพื่อการยกระดับนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 โดยจะกำหนดพื้นที่ให้หน่วยบริการภาคเอกชนเข้าไปช่วยคัดกรองในกลุ่มสถานประกอบการที่มีพนักงานสตรีจำนวนมาก เริ่มนำร่องที่บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อให้รู้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกและระยะก่อนเป็นมะเร็ง สามารถรักษาให้หายได้ง่ายและทันท่วงที ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน	-
เหตุการณ์ยิงที่ห้างพารากอน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, ข่าวเวิร์คพอยต์23, vnexplorer, NATIONTV, PPTVHD36 , Dailynews, teroasia) - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สร. กล่าวถึงการเข้าปูดแลเหยี่ยวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์คนร้ายวัย 14 ปี ฆาตกรยิงประชาชนภายในห้างสรรพสินค้าพารากอน กทม. ว่า เด็กมีภาวะการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแบบสัญชาตญาณมีอะไรแสดงออกทันทีแบบไม่มีการยั้งคิด การตอบสนองของเด็กยุคใหม่ในปัจจุบันค่อนข้างจะรุนแรง สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น สร.มีทีมเหยี่ยวทางด้านจิตใจเข้าปูดแลสภาพจิตใจทันทีหลังเกิดเหตุ ทั้งผู้ที่ก่อเหตุและผู้ประสบเหตุเพื่อดูแลบาดแผลทางด้านจิตใจ ขณะนี้ ได้ส่งทีมไปประเมินทุกกลุ่ม ทั้งญาติ ครอบครัว ผู้ก่อเหตุ ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือสังครรอบข้างที่มีบาดแผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., เนชั่น, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, 77ข่าวเด็ด, amarin, ch7, inn, teroasia, fm91bkk, mcot, thethaiger, thebetter, hfocus)	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยทีม MCATT ได้เข้ามาประสานดูแลเรื่องการเยียวยาสุขภาพจิตให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ทั้งผู้ก่อเหตุ เหยื่อ ครอบครัว รวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่สยามพารากอน เบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ก่อเหตุ ด้านสภาพจิตใจของเด็กขอให้ถามกับทางตำรวจ ส่วนกระบวนการของ MCATT พร้อมให้คำปรึกษาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทั้งหมด ทำการเยียวยาจิตใจ และบางรายอาจจำเป็นต้องเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อาจจะมีการตั้งศูนย์ของ MCATT ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยนิวส์, เนชั่น, ผก., hfocus, bugaboo, ch7, MCOT NEWS FM 100.5, kapook, teroasia, mcot, thethaiger, tnews, thaipbs)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เด็กชายวัย 14 ปีที่ก่อเหตุกราดยิงในศูนย์การค้าสยามพารากอน มีประวัติการรักษาตัวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการรักษาได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ไม่ควรซ้ำเติมบุคคลใด โดยเฉพาะพ่อแม่ เด็ก สิ่งที่สังคมต้องให้ความสนใจคือการป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในสังคม และใส่ใจในครอบครัว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ch7, MCOT NEWS FM 100.5, , thaipbs , มติชน, Head Topic)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงเหตุความรุนแรงที่ห้างพารากอน ว่า การนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนมีผลกับการเลียนแบบและการจดจำ ทำให้เกิดคนที่มีพฤติกรรมหรือคนที่มีความสับสนเสี่ยงอาจก่อเหตุในลักษณะนี้ได้อีก สังคมควรลดและยุติความเกลียดชังกับครอบครัวผู้ก่อเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการขุดคุ้ยประวัติครอบครัว เพราะทุกคนล้วนแต่เป็นเหยื่อในระบบของสังคม และเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล นอกจากนี้จะต้องแก้ไขเชิงระบบเพื่อป้องกัน โดยเฉพาะปัญหาการครอบครองอาวุธปืน พ.ร.บ.อาวุธปืนและกระเปาะปืนที่เกี่ยวข้อง อย่างจริงจังเร่งด่วน รวมถึงบริการสุขภาพจิตที่ครอบคลุมทั้งประเทศ และหน่วยงานที่มีผู้ถืออาวุธต้องจัดการเชิงระบบในการดูแลบุคลากร</p>	
<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews, hfocus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด ประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์กรณีอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กับนพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ โดยให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ พร้อมเฝ้าระวังโรคและภัยที่มากับน้ำท่วม อำนวยความสะดวกประชาชนให้เข้าถึง การดูแลรักษา เยียวยา ส่วนกลางเตรียมพร้อมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ลงพื้นที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, changmainews, thereporters, plewseengern)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ได้แก่ โรคฉี่หนู โรคน้ำกัดเท้า โรคตาแดง และโรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งความเสี่ยงจากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟรั่ว ไฟฟ้าดูดที่อาจเกิดในช่วงน้ำท่วม และสัตว์มีพิษต่าง ๆ เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชน</p>	-
<p>กรม สบส. จัดทีม อสม.ชวนคนไทยร่วมกำจัดโรคโปลิโอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, ไทยรัฐ, acnews, mcot)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แม้ประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคโปลิโอ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 แต่ก็ยังจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง กรม สบส.จึงได้มีนโยบายไปถึง อสม.ทั่วประเทศ ร่วมจัดทีมลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนให้นำบุตร-หลาน อายุครบ 2 เดือนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ มารับวัคซีนที่หน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ และเอกชนใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อกำจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากประเทศ</p>	-
<p>แนะ 3 วิธีไทย เพื่อสุขภาพใจที่แข็งแรง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ)</p> <p>- นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำศาสตร์การแพทย์แผนไทย 3 วิธีไทยในการดูแลสุขภาพหัวใจ คือ 1.อาหารไทยที่ใช้สมุนไพรในครัวที่มีสรรพคุณลดไขมัน 2. ยาไทย บำรุงหัวใจ 3.ออกกำลังกายวิถีไทย ทำให้ร่างกายตื่นตัว ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวก</p>	-
<p>ส่งต่อ น้องอ๋อม พักฟื้นรพ.อัมผาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า ไทยนิวส์, ข่าวสด, ผก., คมชัดลึก, ไทยรัฐ, siamnews, ch3, fm91bkk, mono29, mcot, thaipbs, ejan)</p> <p>- นพ.วรวิทย์ ตันติวัดพนทรัพย์ ผอ.รพ.อัมผาง และคณะเดินทางมารับน้องอ๋อม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลับไปฟื้นฟูสมรรถภาพต่อ ณ รพ.อัมผาง อาการปัจจุบันรู้สึกตัวดี ทำตามคำสั่งได้ในกิจกรรมง่ายๆ ได้ เช่น ชูนิ้ว/กลืนน้ำลาย/กะพริบตา/ยิ้ม เป็นต้น ทั้งนี้ได้เตรียมความพร้อม ให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่คุณพ่อ คุณแม่ของน้องอ๋อม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝิดาขลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, สวพ.91, thethaiger, ChiangMainNews)</p> <p>- นพ.สุริยพงษ์ สุริยะพงษ์กุล รอง นพ.สสจ.ลำพูน เผย สสจ.ลำพูนได้รับแจ้งจาก สสจ.เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโรคฝิดาขลิงเข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ 1 ราย มีภูมิลำเนาอยู่จ.ลำพูน เป็นเพศชาย อายุ 36 ปี อาการโดยทั่วไปไม่รุนแรง โดย สสจ.ลำพูน และรพ.ลำพูน ทำการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่ และ สสจ.เชียงใหม่ สอบสวนควบคุมโรคผู้สัมผัสในสถานบันเทิงแล้ว</p>	-
<p>พิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, obnews)</p> <p>- นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.นครราชสีมา เผย จ.สุรินทร์ พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 2 ราย ซึ่งทั้งสองรายไม่ได้ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังถูกสุนัขกัด ชวน และดูแลบาดแผลไม่ถูกวิธี รวมทั้งพบว่าในปี 2566 แนวโน้มการตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา ได้เร่งลงพื้นที่สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์</p>	-
<p>กรม.รับทราบปัญหาสุขภาพคนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ที่ประชุม กรม.รับทราบภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2566 ตามที่สนง.สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ โดยมีประเด็นด้านสุขภาพ อาทิ 1.การเจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากโรคที่มักก่อปัญหา ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก 2.ปัญหาด้านสุขภาพจิตของคนไทย (ความเครียด เสี่ยงซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตาย และภาวะหมดไฟ) เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 19.36 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.76 ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ ได้แก่ สุขภาพคนวัยทำงานที่มีความเสี่ยงป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด โรคอ้วน ภาวะเครียด และอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น และโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม</p>	-
<p>บุหรีไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, โลกวันนี้, ผจก., บ้านเมือง, worldbusiness-th, today-realnews, thairemark, anticrime, thailandnews.asia, ch-newsthailand, phigudkhaow, hfocus)</p> <p>- เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายครอบครัวและตัวแทนเด็ก เยาวชน จำนวน 20 คน ยื่นหนังสือถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ทบทวนการแต่งตั้งคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 ก.ย.66 ที่ผ่านมา เนื่องจากพบความไม่ปกติ มีรายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจบุหรีไฟฟ้าอย่างน้อย 2 คนและมีการเคลื่อนไหวผลักดันให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ในนามกลุ่มลาชาตควันยาสูบ ซึ่งเป็นการขัดต่อกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบของ WHO มาตรา 5.3 ที่ไทยเป็นรัฐภาคี และเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของไทยด้านการควบคุมยาสูบในสายตานานาชาติ</p>	-
<p>แม่ไทยยุคใหม่ เสี่ยงภัยเบบี้อู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ระบุว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรืออาการเบบี้อู พบอาการนี้ในอัตรา 1 ใน 6 ของคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูก เนื่องจากหลังคลอดฮอร์โมนมีการลดระดับลงอย่างรวดเร็ว พร้อมแนะแนวทางช่วยเหลือ โดยสามี คนในครอบครัว คนใกล้ชิด ต้องหมั่นสังเกตว่าสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้เหมือนเดิมหรือไม่ รวมถึงพฤติกรรมของคุณแม่หลังคลอด ถ้าพบว่าเปลี่ยนไป ต้องรีบใส่ใจ รับฟังปัญหาให้คุณแม่เมื่อใหม่ได้ระบายความรู้สึกที่เกิดขึ้น แล้วบำบัดด้วยการสัมผัสและโอบกอด เพื่อให้ผ่อนคลาย รู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้ง</p>	-
<p>ขอรัฐบาลปรับปรุงการดูแลเยาวชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด คอลัมน์ เสียงประชาชน</p> <p>- ผাগถึง 4 กระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง คือ พม. สธ. ยธ. และศธ.ว่า เด็กเป็นประชากร 1 ใน 3 ของประเทศไทย อยากให้รัฐบาลทุ่มงบดูแลและพัฒนาคน เพราะการพัฒนาเยาวชนเป็นเรื่องสำคัญ เด็กควรได้รับการเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต่ำ ซึ่งทั้ง 4 กระทรวงควรประสานระบบข้อมูล เพื่อปรับปรุงการดูแลเยาวชนที่จะโตมาเป็นประชากรที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ บนเวทีหนึ่งเรื่องการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ได้มาร่วมงาน พร้อมระบุเป็นครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต่ำ จึงอยากให้ท่านสนใจและช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้</p>	-
<p>ปัญหาเด็กเกิดน้อย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ isarnews</p> <p>- นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการ สช. เผยได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย จัดเวทีสนทนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 4 หัวข้อ เมื่อไทยเข้าสู่สังคมเด็กเกิดน้อย ปัญหาและทางออก เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อฉายภาพสถานการณ์โครงสร้างประชากร ผลพวงจากปัญหาเด็กเกิดน้อย ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
เพื่อแสวงหาความร่วมมือทางออก และรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล ตลอดจนการจัดตั้งเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหในระยะยาวต่อไป	